

GIỚI THIỆU

Những Bước Đi đến Tri Thức (Steps to Knowledge) là Quyển Sách về Sự Hiểu Biết Nội Tâm. Kế hoạch học tập một năm của nó, được chia thành 365 “bước” hoặc bài học, được thiết kế để giúp học sinh học cách trải nghiệm và áp dụng Sự Hiểu Biết Bản Thân (Self-Knowledge) của mình, hoặc Quyền Lực Tâm Linh, vào thế giới. *Những Bước Đi đến Tri Thức* tìm cách hoàn thành nhiệm vụ này theo cách từng bước một khi học sinh được giới thiệu về những ý tưởng và bài thực hành thiết yếu mà sẽ khiến mục tiêu như vậy trở nên khả thi. Việc thực hành mỗi ngày cung cấp nền tảng vững chắc về trải nghiệm và phát triển tư duy, nhận thức và động lực tự thân cần thiết cho cả thành công trên thế gian và sự tiến bộ tâm linh.

TRI THỨC LÀ GÌ?

Những Bước Đi đến Tri Thức mô tả Tri Thức theo cách sau:

“Tri Thức đại diện cho Bản Thể Thật Sự của bạn, Tâm Trí Thật Sự của bạn và các mối quan hệ thật sự của bạn trong vũ trụ. Nó cũng sở hữu tiếng gọi lớn lao của bạn trên thế giới và sự sử dụng hoàn hảo bản chất của bạn, tất cả các khả năng và kỹ năng vốn có của bạn, ngay cả những hạn chế của bạn—tất cả đều được trao tặng vì mục đích tốt đẹp trên thế giới.”

(BƯỚC 2)

Tri Thức là tâm trí tâm linh sâu thẳm mà Đấng Tạo Hoá đã ban cho mỗi người. Nó là nguồn gốc của mọi hành động, đóng góp và mối quan hệ có ý nghĩa. Nó là hệ thống Hướng Dẫn Nội Tâm tự nhiên của chúng ta. Thực tại của nó là bí ẩn, nhưng Sự Hiện Diện của nó có thể được trực tiếp trải nghiệm. Tri Thức là vô cùng khôn ngoan và hiệu quả trong việc hướng dẫn mỗi người tìm thấy mối quan hệ đúng, công việc và sự đóng góp của mình. Nó cũng có hiệu quả tương tự trong việc chuẩn bị người đó để nhận ra nhiều cạm bẫy và sự lừa dối đang tồn tại trên đường đi. Nó là cơ sở cho việc nhìn, biết và hành động một cách chắc chắn và mạnh mẽ. Nó là nền tảng của cuộc sống.

NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẾN TRI THỨC LÀ ĐỂ LÀM GÌ?

Những Bước Đi đến Tri Thức được cung cấp như một Con Đường cho những cá nhân cảm thấy rằng một tiếng gọi và mục đích tâm linh đang trở lên trong cuộc sống mình, nhưng họ cần một cách tiếp cận mới để hiểu đầy đủ ý nghĩa của điều này. Thông thường những cá nhân này đã cảm thấy sức hút này trong một thời gian dài. *Những Bước* cung cấp nền tảng mà trên đó họ có thể bắt đầu đáp lại tiếng gọi này. Yêu cầu đầu vào duy nhất là quyết tâm để biết được mục đích, ý nghĩa và phương hướng của mình.

NÓ ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH GÌ?

Những Bước Đi đến Tri Thức đại diện cho cả con đường đến với Chúa và con đường đóng góp cho thế giới. Nó kết nối học sinh vào việc giải quyết hai câu hỏi cơ bản nhất trong cuộc đời: Tôi là ai? và Tại sao tôi đang ở đây? *Những Bước* đáp lại những câu hỏi này trong bối cảnh của mục đích, mối quan hệ và cộng đồng. Nó nhấn mạnh rằng mọi người đều đang tìm kiếm những điều này trên thế giới và rằng sự theo đuổi này là nền tảng cho tất cả những mong muốn và nỗ lực được coi là có ý nghĩa ở đây. Trải nghiệm về mục đích, mối quan hệ và cộng đồng trao cho mỗi người bất kỳ cảm nhận nào về ý nghĩa và danh tính mà họ có thể có tại bất kỳ thời điểm nào. *Những bước* chỉ ra rằng những nhu cầu này là nội tại đối với mỗi người và rằng mọi người đều đã mang theo mình câu trả lời cho những nhu cầu này từ Quê Hương Cổ Đại của họ. Do đó nó nói rằng mỗi người đều mang trong mình, một cách vô thức, sự hoàn thành của chính mình bên trong chính họ, bên trong Tri Thức Bản Thân của họ.

Thông qua thực hành và mặc khải, *Những Bước Đi đến Tri Thức* cung cấp cho học sinh cấu trúc cần thiết để tìm thấy Tri Thức, để tham gia với Tri Thức và đi theo Tri Thức trong mọi tình huống. Với điều này, họ bắt đầu tìm ra hướng đi thật sự của mình trong cuộc sống. Việc học mỗi ngày sẽ xây dựng kỹ năng và sự tự tin mà chỉ có việc nỗ lực một cách kiên định mới có thể mang lại.

Việc khôi phục và áp dụng Tri Thức Bản Thân là mục đích của quyển sách thực hành tâm linh này và giáo lý của nó. Trọng tâm trong mỗi bước là để phát triển cuộc sống bên trong và cuộc sống bên ngoài của học sinh cùng lúc, vì Tri Thức (Sự Nhận Biết về Bản

Thân, Self-Realization) và Minh Triết (Việc Áp Dụng Bản Thân, Self-Application) phải cùng nhau trỗi lên. Do đó, thông qua việc học và áp dụng Con Đường của Tri Thức, học sinh tự nhiên phát triển được tính kiên nhẫn, sự khách quan, nhận biết sâu sắc, sức mạnh, lòng khoan dung và cảm nhận bền vững về giá trị bản thân.

NÓ ĐÃ ĐƯỢC BAN NHƯ THẾ NÀO

Những Bước Đi đến Tri Thức đã được tiết lộ cho thầy Marshall Vian Summers vào mùa xuân năm 1989. Nó đã được nhận lãnh trong khoảng thời gian hai mươi ngày trong trạng thái mặc khải. *Những Bước Đi đến Tri Thức* được cung cấp bởi một nhóm giáo viên tâm linh vô hình, những người tự mô tả mình là Giáo Viên của Cộng Đồng Vĩ Đại. Thông điệp của họ mang tính phổ quát nhưng phương pháp của họ là độc nhất cho thời đại và thế giới của chúng ta.

TẠI SAO NÓ ĐƯỢC VIẾT

Thế giới của chúng ta đang ở ngưỡng cửa của việc trỗi vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ xung quanh chúng ta. Do đó, cần có một sự hiểu biết và quan điểm phổ quát hơn về mối quan hệ, tâm linh và sự tiến bộ của con người vào thời điểm này. *Những Bước Đi đến Tri Thức* được cung cấp cho những người thể hiện triển vọng trở thành những người đóng góp chính trong giai đoạn vĩ đại tiếp theo trong lịch sử loài người, khi nhân loại bắt đầu chạm trán các chủng loài thông minh khác từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là ngưỡng cửa vĩ đại nhất mà chúng ta từng đối mặt. Tuy nhiên từ quan điểm của Cộng Đồng Vĩ Đại, rõ ràng là nhân loại chưa được chuẩn bị. Điều này đã tạo tiền đề cho một sự hiểu biết và giáo lý tâm linh mới để được ban cho thế giới, vì Đấng Tạo Hoá sẽ không để chúng ta đơn độc và không được chuẩn bị cho sự trỗi lên của chúng ta vào Cộng Đồng Vĩ Đại. Do đó, một quá trình chuẩn bị tâm linh theo một cách rất độc nhất đã được ban, mà có thể giúp những người nam nữ có được quyền lực, lòng nhân từ và kỹ năng cần thiết để phục vụ một thế giới đang chuyển đổi. Để chuẩn bị những cá nhân này để tìm thấy tiếng gọi lớn lao của họ trong cuộc sống, *Những Bước Đi đến Tri Thức* và các quyển sách đi kèm đã được cung cấp như một hướng dẫn và một nguồn tài liệu.

CÁCH ĐỂ LÀM VIỆC VỚI *NHỮNG BƯỚC*

Xin hãy cân nhắc những lời khuyên sau đây để giúp bạn có thể nhận được lợi ích tối đa từ việc học *Những Bước Đi đến Tri Thức*:

☞ *Những Bước Đi đến Tri Thức* là một chương trình học trọn vẹn. Mỗi bước đưa bạn lên cao hơn và gần hơn với việc khám phá bản thân của mình. Vì vậy, hãy lên kế hoạch đi hết chặng đường. Nếu bạn không dừng lại, thì bạn sẽ tiến lên.

☞ Mặc dù *Những Bước Đi đến Tri Thức* là một chương trình tự học, nhưng được khuyên rằng bạn nên tìm những người khác mà bạn có thể chia sẻ việc thực hành và trải nghiệm của mình. Điều này sẽ tối đa hóa cơ hội học tập của bạn và cung cấp nền tảng có ý nghĩa để hình thành các mối quan hệ mới.

☞ Hãy đi theo các “bước” trong *Những Bước Đi đến Tri Thức* chính xác như chúng được đưa ra. Đừng thay đổi các bài thực hành theo bất kỳ cách nào. Điều này là rất quan trọng. Bạn có thể ở trong một bài học trong hơn một ngày nếu bạn muốn, nhưng đừng ở trong bất kỳ bài học nào quá lâu nếu không bạn có thể mất tốc độ đối với chương trình giảng dạy.

☞ Đừng nhảy bước hoặc thay đổi trình tự để thực hành các bài học mà bạn thấy hấp dẫn. Mỗi bài học được thiết kế để đưa bạn từng bước một. Điều này cung cấp một lối đi an toàn và thành công trong cách tiếp cận của bạn đến với Tri Thức. Hãy đi theo và sử dụng bước cho ngày hôm đó. Nó là hoàn hảo cho ngày hôm đó.

☞ Đọc bài học vào buổi sáng khi bạn thức dậy và sau đó trong ngày. Bạn cũng có thể đọc bài học ở ngôi thứ nhất, vào một trong những dịp này, nếu bạn muốn cá nhân hóa thông điệp cho bản thân bạn.

☞ *Những Bước Đi đến Tri Thức* sẽ dạy bạn cách thực hành và cách phát triển các thói quen học tập hiệu quả. Đôi khi bạn có thể thấy rằng việc duy trì các bài thực hành sẽ là một thách thức khá lớn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng *Những Bước* sẽ xây dựng cả sức mạnh và nhận thức về bản thân của bạn thông qua các bài thực hành của nó. Bạn có thể làm được những bài thực hành này và việc thực hiện chúng sẽ làm hài hòa và biến đổi cuộc sống của bạn.

☞ Hãy dành thời gian thực hành thường xuyên mỗi ngày. Đừng để hoàn cảnh quyết định việc bạn có thể thực hành hay không. Thực hành là thiết yếu để xây dựng môi trường để Tri Thức trỗi lên. Thời gian thực hành đã được thêm vào cuối mỗi bước để hỗ trợ bạn tích hợp thực hành vào trong ngày của mình.

☞ Việc ghi nhật ký là cực kỳ có giá trị trong việc theo dõi tiến trình của bạn và trong việc thấy được từng bước đóng vai trò như thế nào trong việc phục vụ bạn mỗi ngày. Nhật ký là một công cụ quyền lực cho việc khám phá bản thân và sẽ hỗ trợ bạn trong việc áp dụng các bước. Việc ghi nhật ký cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc sử dụng các bài thực hành Ôn Tập diễn ra trong suốt chương trình giảng dạy.

☞ Hãy kiên nhẫn và để các bước làm việc cho bạn. Thật tuyệt vời quyền lực nếu bạn đi theo trình tự các bước như chúng được đưa ra. Điều này cần thời gian. Một hành trình vĩ đại bao gồm nhiều bước nhỏ. Mỗi bước đều cần thiết.

☞ Nếu bạn bỏ lỡ một ngày, đơn giản hãy trở lại thực hành. Đừng lên án bản thân (hoặc chương trình). Bạn chỉ cần tiếp tục trong *Những Bước* để nhận được lợi ích đầy đủ của nó.

☞ *Những Bước Đi đến Tri Thức* có thể thách thức những niềm tin và giá định yêu dấu. Nếu điều này xảy ra, hãy chấp nhận thử thách này và xem nó chứa đựng điều gì cho bạn. Bạn phải nhìn qua khỏi một góc nhìn hạn hẹp để đạt được góc nhìn lớn hơn. Đây là nơi sự viên mãn được đạt.

☞ *Những Bước Đi đến Tri Thức* là món quà cho bạn từ Chúa thông qua những giáo viên vô hình đang phục vụ nhân loại. Nó là món quà để bạn nhận lãnh và trao tặng

KẾT LUẬN

Quyền lực và phạm vi của *Những Bước Đi đến Tri Thức* cũng vĩ đại như mục đích của nó. Nguồn của nó đến từ bên kia thế giới này. Nó dạy rằng thế giới đang trong quá trình bước vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của các thế giới. Nó cung cấp một sự hiểu biết tâm linh mới và quá trình chuẩn bị cần thiết để kích hoạt quyền lực tâm linh và các khả năng trần tục của mỗi người. Điều này sẽ cứu chuộc quá khứ

của họ và chuẩn bị họ cho tương lai mình. *Những Bước Đi đến Tri Thức* tuyên truyền một quan điểm lớn hơn quan điểm thuần túy con người trong việc hiểu được các sự kiện bên trong và bên ngoài thế giới. Sẽ là thích hợp khi nói rằng chương trình giảng dạy trong *Những Bước Đi đến Tri Thức* đại diện cho Minh Triết Phổ Quát theo nghĩa chân thật nhất.

Như *Những Bước* thường chỉ ra, Chân Lý, dù được khái niệm hóa như thế nào, cũng phải được trải nghiệm đầy đủ để được nhận ra và áp dụng phù hợp. Đây là một quá trình từng bước một. Để phục vụ những người được kêu gọi để nhận ra di sản tâm linh và mục đích của mình trên thế giới vào thời điểm này, *Những Bước Đi đến Tri Thức* đã được trao ban.